

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA XI,
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể bà con cử tri!

Kính thưa các quý cấp!

Tôi tên là: **HUỲNH HỮU THIẾT**

Sinh ngày: 12/10/1967

Quê quán: Thủ Dầu Một - Bình Dương.

Nơi cư trú hiện nay: Khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng.

Tôi rất vinh dự được tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa XI, đại biểu HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Và tôi được phân công ứng cử ở địa bàn các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đức Liễu, Thống Nhất, Đăng Hà.

Trước hết, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri cùng gia đình lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa bà con cử tri!

Bản thân tôi được Tỉnh ủy điều động về công tác tại huyện Bù Đăng được gần 4 năm. Trong thời gian qua, với cương vị là Bí thư Huyện ủy, tôi đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt những kết quả tích cực. Bù Đăng là một trong những huyện nghèo của tỉnh. Với đặc điểm là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, chiếm trên 40%; tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 chiếm 1,99%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 65,06%/ tổng số hộ nghèo; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 6/15 xã, đạt 40%... đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ văn hóa còn hạn chế...

Trong quá trình công tác, bản thân luôn trăn trở, mong muốn huyện nhà vươn lên, vượt khó để ngày càng phát triển. Tôi luôn tâm nguyện phải cố gắng, quyết tâm làm bằng được bằng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ

thể để phát triển toàn diện huyện nhà, trong đó tập trung vào 3 nhóm công việc sau:

Một là, đề ra các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo. Theo đó, ngoài các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện đã, đang và sẽ huy động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để tập trung cho công tác này nhằm giúp cho các hộ không chỉ thoát nghèo, mà còn thoát nghèo bền vững.

Hai là, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm làm cho vùng đồng bào phát triển về mọi mặt, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa cho bà con, phấn đấu ngang bằng với các vùng khác trong huyện.

Ba là, các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Theo đó, ngoài nguồn lực của tỉnh hỗ trợ, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xã đạt các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình từng năm, để đến năm 2025 tất cả các xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Một trong những giải pháp để thực hiện điều này, là khuyến khích và phát huy, phát triển sinh kế cho người dân; khuyến khích người dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp cùng trao đổi, giúp nhau cách thức làm ăn để nâng cao mức sống của người dân.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Song, dù trúng cử hay không trúng cử làm đại biểu HĐND thì với vai trò, trách nhiệm của mình, bản thân cũng cố gắng thực hiện những việc như đã nói ở trên.

Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe; cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn!